
Fundur í umhverfisnefnd fimmtudaginn 6. október 2011 

Í salnum kl. 14:3015:30 
Mættir: 
Kristrún, Adda, Áslaug, Ingibjörg, Gunnar, Agnes, Freyr og Sonja úr hópi fullorðinna. 
Gunnlaugur Árni, Heiðveig Björg, Karó Elísa, Þorvaldur og Karitas úr 1. bekk. Bergdís Lilja, 
Númi Jökull, Sverrir Konráð, Hrafndís Freyja, Þórunn Hanna og Hekla Sóley úr 2. bekk. 
Matthías Dagur, Embla Lív., Örvar Logi, Sindri Dagur, Guðrún Helga og Benedikt Marínó úr 3. 
bekk. Thelma Dögg, Agnar Bergur, Goda, Týr Fáfnir, Eysteinn Arnar og Kristín Birta úr 4. bekk. 
Sólbjört, Ólafur Dofri, Karen, Ásta og Fjóla úr 5. bekk. Ólína Helga, Valdís, Guðmundur Róbert 
og Viktoría Dís úr 6. bekk. Enginn mætti úr 7. bekk. 

Dagskrá: 
• Myndataka  
• Fulltrúar kynna sig 
• Samhristingur 
• Kynning – Skóli á grænni grein  
• Umhverfisstefna Hofsstaðaskóla – markmið fyrir skólaárið 2011‐2012 
• Önnur mál 

 

Elísabet tók myndir af umhverfisnefndinni og síðan kynntu allir sig með nafni og bekk/starfi. Þá var 
samhristingur þar sem hópnum var skipt í tvennt og áttu þáttakendur fara í gegnum húlla hring sem 
komið var fyrir á handlegg eins.  
Adda og Kristrún kynntu með glærusýningu í hverju verkefnið Skóli á grænni grein er fólgið. Þá var 
umhverfisstefna Hofsstaðaskóla fyrir skólaárið 2011‐12 kynnt og samþykkt. 
Önnur mál: 
Áslaug heimilisfræðikennari sagði frá verkefni sem hún er að taka upp í heimilisfræði. Hún safnar 
saman umbúðum utan af matvælum s.s. hveitipokum, sykurpokum, litlum öskjum o.fl. sem nýta má 
utan um matvæli sem nemendur búa til í heimilisfræði og fara með heim. Einnig lætur hún nemendur 
búa til kramarhús utan um smákökur ef það hentar betur í stað þess að nota poka sem hafa verið 
keyptir til þessa. 
Nemendur ræddu um mikinn hávaða í matsal og var rætt um nokkrar leiðir til að draga úr honum. 
Nemendur nefndu eyra sem sett var upp til reynslu í fyrra en var ekki að virka þar sem sumir reyndu 
að vera með enn meiri hávaða til að rautt ljós logaði á eyrana. Þá var nefnd saga sem lesin er fyrir 
nemendur hjá nokkrum yngri bekkjum einu sinni  viku og virkar mjög vel. Nemendur nefnda 
hvatningakerfi þar sem bekkirnir fengju stjörnu ef þeir stæðu sig vel og eftir ákveðið magn af 
stjörnum fengju nemendur verðlaun. 
Rætt var um mikinn hávaða sem nemendur eru með þegar þeir fara úr Regnboganum í matsal í kaffi 
og ósk um að bætt verði úr því 
 
Kristrún og Adda 
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